



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๐๘

ที่ ๐๐๑๐.๒๒๑/๒๐๒๖ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การออกไปรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๕

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๒ วรรคสอง กำหนดให้ส่วนราชการตรวจสอบรายได้พึงประเมินรวมทั้งปี (รายได้ตามปีภาษี) และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของผู้รับเงินเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ออกไปรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส่งให้ผู้รับเงินในสังกัดและออกรายงาน (ภ.ง.ด.๑ ก พิเศษ) ส่งให้กรมสรรพากร นั้น

เพื่อให้การออกไปรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการออกรายงาน (ภ.ง.ด.๑ ก พิเศษ) ของ ตร. จากระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ (e-Payroll) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และผู้มีเงินได้สามารถนำไปยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินภายในกำหนด (๓๑ มี.ค. ของทุกปี) จึงให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้

๑. กง.สงป. ดำเนินการนำข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ (e-Payroll) จัดทำรายได้พึงประเมินทั้งปีและการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด ตร. และจัดส่งรายงาน (ภ.ง.ด.๑ ก พิเศษ) ในภาพรวมของ ตร. ส่งกรมสรรพากร ตามเวลาที่กำหนด

๒. หน่วยประมวลผลย่อยระดับ บก. จำนวน ๑๘๐ หน่วย (เอกสารผนวก ก) ดำเนินการพิมพ์และลงนามในใบรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ ให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด สำหรับหน่วยงานย่อยที่เบิกจ่ายกับ กง.สงป. ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับหน่วยประมวลผลย่อย

๓. กำชับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/ภ.ง.ด.๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕

อนึ่ง เพื่อให้การประมวลรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ประจำเดือน ของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ (e-Payroll) มีความถูกต้อง ให้หน่วยประมวลผลย่อยแจ้งข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดส่งข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงการหักลดหย่อนภาษี ตามแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.๐๑ (เอกสารผนวก ข) ให้หน่วยประมวลผลย่อยทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการหักลดหย่อนภาษีต่อไป โดยสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

แจ้งมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ท.

(ธัชชัย ปิตะนิละบุตร)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.